

Số: 167 /TB-HĐND

Kim Bảng, ngày 23 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO

Kết luận giám sát về tình hình và hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện

Thực hiện Chương trình giám sát năm 2020 của HĐND huyện và Chương trình giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tiến hành giám sát về tình hình và hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện, đối với phòng Văn hóa TT và UBND các xã: Tân Sơn, Thi Sơn, Ngọc Sơn (ban hành kèm theo kế hoạch giám sát số 117/KH-HĐND ngày 07/02/2020). Sau khi nghiên cứu báo cáo của các đơn vị, địa phương, tiến hành khảo sát thực tế, tổ chức hội nghị giám sát; Căn cứ kết quả giám sát của Đoàn giám sát, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đánh giá như sau:

I. Tình hình và hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện

1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện

Thực hiện các văn bản quy định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Hà Nam; UBND huyện đã tiến hành quy hoạch, xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao của địa phương, xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở cho từng giai đoạn để triển khai thực hiện. Đối với các xã, thị trấn hàng năm căn cứ vào điều kiện, khả năng ngân sách, nguồn xã hội hóa mà chủ yếu kinh phí từ chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới lập kế hoạch xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

2. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn hiện nay:

- Thiết chế văn hóa, thể thao do huyện quản lý: Huyện thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện có tổ chức bộ máy, nhân lực cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và đã đi vào hoạt động. Hiện có 01 Nhà Văn hóa huyện, 02 nhà tập luyện và thi đấu, 01 sân tennis, 02 sân bóng chuyền, 01 sân vận động, 01 đài tưởng niệm.

- Thiết chế văn hóa, thể thao do xã, thị trấn quản lý: 18/18 xã, thị trấn có nhà văn hóa, khu thể thao (sân bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, ...); về sân vận động 12/18 xã, thị trấn đã có mặt bằng, 6/18 xã đã quy hoạch đang thực hiện san lấp mặt bằng.

- Thiết chế văn hóa, thể thao do thôn, tổ dân phố quản lý: 100% thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa (với trang thiết bị cơ bản phục vụ hội họp và sinh hoạt của nhân dân trong thôn, tổ dân phố), có khu thể thao. Tuy nhiên, để đáp ứng tiêu chí của nhà văn hóa - khu thể thao thôn thì phần lớn các thôn đều thiếu khu thể thao, nhà văn hóa đã xuống cấp, thiếu chỗ ngồi do xây dựng đã lâu.

- Toàn huyện có 169 cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo; 11 di tích cấp quốc gia, 18 di tích cấp tỉnh; có 173 tổ, đội văn nghệ quần chúng, 138 câu lạc bộ hát dân ca, 03 câu lạc bộ thơ, 185 câu lạc bộ thể dục thể thao.